

เป็นฮีโร่แบบไหน....พิชิตใจสาวได้?

นำเสนอเมื่อ : 14 ธ.ค. 2552

เป็นฮีโร่แบบไหนพิชิตใจสาวได้?

การทำความดีถือเป็นเคล็ดลับ อย่างหนึ่ง ที่ช่วยเรียกองค์ ความสนใจ ให้ใครสักคนแอบ ปลื้มคุณได้ในทันที ทันใดนั้นจะบอกให้ แล้วหลังจากนั้นเค้าอาจขอบคุณ ในระยะยาวก็ได้ใครจะไปรู้ แม้การทำดีคราวนั้น บางครั้งก็เป็นการเสแสร้งแกล้งทำ ไปนั่นเอง เพื่อหวังผลเอาชนะใจคนที่คุณแอบ หมายถึงก็ทำไปเถอะ ไม่นาน การทำดีเพียงครั้งสองครั้งสำหรับ คนที่มีจิตใจดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อาจช่วยให้จิตใจที่จะทำดีต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้

ใน 10 วิธีทำตัวเป็นฮีโร่ของเธอ (top 10 ways to be her hero) บอกว่า ผู้หญิงชอบฮีโร่เสมอแหละ เพราะไม่มีอะไรที่จะแสดงถึงความเป็นชายสมชาย และเป็นชายที่เธอควรมอบใจ ให้ได้มากไปกว่าคุณที่กล้าหาญ บวกเปิดเผย, จริงใจและยุติธรรม แต่โชคร้ายที่มีหนุ่มน้อยรายหนักๆ จะมีคุณสมบัติครบถ้วน ขบวนการความตามทีกล่าวมา

แต่ไม่เป็นไร ยังมีกลยุทธ์ที่จะช่วยทำให้ผู้ชายดูดีขึ้นในสายตาของสาว ๆ ซึ่งสิ่งที่หนุ่มๆควรมี ก็แค่เพื่อนที่ดี เอาไว้ช่วยสนับสนุนให้คุณดูดีในสายตาของสตรีเพศใดละ ก็กับการเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกนิดหน่อย แต่ควรเปลี่ยนไปในทางที่ทำให้ เพศตรงข้ามเคาคิดว่าคุณคือฮีโร่ของเธอได้ละกัน ด้วยการ...

1. ช่วยสัตว์บนต้นไม้

หากเห็นกระต่าย, สุนัขตัวเล็กๆหรือแมวตัวกระຈ້อยร่อยทำท่ากลัวตายอยู่บนต้นไม้ แถม "ว่าที่" หวานใจของคุณเห็นมันขณะเดินผ่านด้วยแล้ว ถ้าคุณคิดว่าสามารถจะช่วยเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่นำรูกำเ็นดูในสายตาของเธอได้ละก็ รีบจัดการซะ ออย่ารีรอหรือลังเล การทำเช่นนี้ ช่วยให้สาว ๆ มองเห็นด้านที่น่ารักและชวนอบอุ่นของคุณได้นะ ฉะนั้น จงรีบเก็บคะแนนด้วยการเอาชนะใจเธอเรื่องนี้

2. ช่วยจับขโมย

เห็นในหนังหลายต่อหลายเรื่องใหม่ละ ที่พระเอกช่วยจับผู้ร้ายที่ขโมยกระเป๋าถือของผู้หญิงที่ไร เป็นได้ใจจากคนที่เกลียดโจรลักทรัพย์เข้ากระดูกดำทั้งนั้นแหละ ว่าแต่ควรแน่ใจในพลังกำลังของตัวเองก่อนนะว่าสามารถสู้โจรได้ ไม่ใช่ดันทุรังอยากจับโจรโชว์สาวมาก แต่เอาเขาจริงกลับสู้ไม่ได้ แล้วจะขายขี้หน้ามากกว่าจะได้หนานะซี หรือถ้าอยากโชว์ความเป็นคนเก่ง แต่จับเองไม่ถนัด ก็ควรแจ้งตำรวจที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยโซ้ยด้วยก็ได้ การมีส่วนร่วมช่วยจับพวกลักเล็กขโมยน้อย คุณอาจได้จบเป็นการตอบแทนความกล้าหาญก็ได้นะ

3. สมัครเป็นสมาชิกกรีน พิช กลุ่มเอ็นจีโอที่อ้างตัวทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษาธรรมชาติ

ถือเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้สาวประทับใจได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องโฆษณาตัวเองว่า ต้องการพิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก แถมการเป็นสมาชิกกลุ่มกรีน พืช คุณยังใช้เป็นขอร้องกะเธอได้นะว่า คุณอาจถูกเรียกตัวไปช่วยงานของกลุ่มเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะถ้ามีการเรียกตัวปุ๊บก็ต้องไปปั๊บ ซึ่งเรื่องนี้เธอก็ต้องทำใจไว้ก่อนแล้วเชียวดี เธอจะไม่อึดอัดกับภาระหน้าที่ในการดูแลโลกของคุณหรอก ว่ามะ

4. ช่วยเด็กให้ รอดจาก การจมน้ำ

ขณะชวนสาวออกไปเที่ยวชาย ทะเลหรือทะเลสาบก็แล้วแต่ หากประสบพบเจอเด็กหรือใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นและกำลังจมน้ำอยู่ละก็ อย่าลืมหาไม้มาตีเรือช่วยเหลือนุ้ยมนุษย์ชาติด้วยการรีบโดดลงไปในแม่น้ำ เพื่อช่วยพวกเขาด้วยนะ วิธีนี้ละ สร้างความประทับใจให้หญิงได้อย่างไม่น่าเชื่อเชียวนะ

5. ช่วยดับไฟ

ถ้าไปถามผู้หญิงว่าอาชีพไหนช่วยทำให้ผู้ชายดูเซ็กซี่บ้าง? รับรองพนักงานดับเพลิงย่อมเป็นหนึ่งในนั้น ฉะนั้นจงโชว์ให้เธอเห็นว่าคุณกล้าพอที่จะผจญเพลิงดูซี แสดงให้สาวรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุตุงตุงเหตุร้ายคุณมีสัญชาตญาณในการปกป้องผู้อ่อนแอกว่า เชื่อดี ผู้หญิงรอยทรงรอยชอบผู้ชายที่กล้าหาญเหล่านี้แหละ

6. ช่วยซ่อมยางรถยนต์ที่แบนให้เธอ

เรื่องเครื่องยนต์กลไกเนอะ ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยถนัดนักหรอก เหตุนี้ถ้าคุณเจอสาวที่กำลังกระวนกระวายใจเพราะรถเธอยางแตกกลางทางละก็ อย่าลืมหิ้วมือปรีเข้าไปให้ความช่วยเหลือละกัน เธอจะซึ่งในน้ำใจของคุณแน่นอน

7. ช่วยไล่แขกที่ไม่ได้รับเชิญให้ออกไปจากบ้านของเธอ

ไม่มีอะไรทำให้ผู้หญิงตื่นตระหนกตกใจได้เท่าไปกว่ารู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับเชิญ ดังนั้น ถ้าเมื่อไหร่เธอชวนให้ไปเที่ยวบ้านละก็ ไม่ว่าจะไปเพื่อทำอะไรกันก็แค่เพียงจงตอฉอง หรือเธอจัดปาร์ตี้ที่บ้านแล้วชวนคุณไปละก็ ถ้าคุณเกิดเจอคนแปลกปลอมเดินไปเดินมา หรือทำท่าลึกลับกลั่นในบานหวนใจละก็ ไม่ว่าจะปรีหรือเป็นแค่พวกอยากกินฟรี จงรีบฉิวตัวเศษเดนนี้ออกไปจากคฤหาสน์ของเธอ โดยเร็วที่สุด แล้วเธอจะรู้สึกว่าคุณแล้วปลอดภัย ก็เขาล้อกเสีจโกแล้วใหม่ละ

8. ช่วยซ่อมแซมบ้านให้เธอ

ผู้หญิงรู้ว่า ตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหน เธอจึงมองหาจุดแข็งที่จะมาเสริมเติมเต็มในสิ่งที่เธอขาด หนุมๆจึงสามารถเป็นคน ที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้เธอได้ ด้วยการเสนอตัวช่วยซ่อมแซมบ้าน ไม่ว่าจะเป็นซ่อมไฟฟ้า, ซ่อมตู้เย็น, ซ่อมท่อประปา

ไปจนกระทั่งช่วยเธอทำสิริวัหรือผู้หนึ่งกำแพงที่เธออยากจะทำมันใหม่เอี่ยมขึ้นมา ก็จงอย่าเกียจจน
ผู้ที่ช่วยเหลือเธอในเรื่องเหล่านี้ได้มักได้ใจเป็นการตอบแทน เอาไปเลยจ้ะ

9. ช่วยรับส่งเด็กอย่างเต็มใจแบบไม่เกียจจน

ผู้หญิงเป็นจอมรักเด็กก็รู้ๆกันอยู่ ฉะนั้นถ้าอยากชนะใจเธอละก็
การเสนอความช่วยเหลือที่จะอาสาขับรถไปส่ง หรือถ้าขับรถไม่เป็นและไม่มีรถ
แต่เต็มใจอยากช่วยแบกเบาะของเธอที่ต้องส่งน้องไปโรงเรียน
หรือเป็นนาอุปถัมภ์จำเป็นคอยส่งหลานไปเรียนพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้
เพราะเผชิญเธอเกิดติดธุระขึ้นมากะทันหันก็ทำซะ ค่ะแน่วพิศวาสร์รับรองไม่หนีไปไหน

10. ยอมให้เธอครองรีโมตโทรทัศน์ให้ใจไปเลย

เพราะผู้ชายนะแต่ไหนแต่ไร พอถึงบ้านก็จะไม่ทำอะไรนอกจากคว้ารีโมตทีวีมาไว้ในมือ...เอ๊ย มือซ้าย
แล้วก็ปล่อยให้ฝ่ายหญิงอยากทำอะไรในบ้านก็เชิญทำไปเลย เพราะเขาก็ไม่ได้อยากจะทำงานบ้านอยู่แล้ว ดังนั้น
ถ้าหนุ่มๆยอมยกรีโมตทีวีหรือเครื่องเสียงทุกอย่างในบ้านให้เธอ เป็นผู้กำหนดชะตากรรมแล้วละก็
มีรีที่สาวๆจะไม่ชอบ มีแต่เธอจะเปลี่ยนทัศนคติกับหนุ่มๆข้างกายซะใหม่สิไม่ว่า ว่าเขานั้นรักเธอจริง ไม่ใช่จู้ หลอกหลวง
เอา ขนาดของรักของหวงอย่างรีโมตจี้ยังยกให้ทูนหัวได้เลย เห็นจะรักกันตายไปข้างก็คราวนี้แหละ.